



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๑๙๗
ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๖/

วันที่ ๒7 มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำคู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา และระบบป้องกัน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ตามที่งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน หรือ ITA ในหัวข้อดัชนีความโปร่งใส หัวข้อ EB 2 (1) ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และหัวข้อ EB 3 (2) ต้องมีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำคู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาต และระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักขึ้น รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้คู่มือ และระบบป้องกันดังกล่าว ในการปฏิบัติงานต่ออายุใบอนุญาตด้านยาต่อไป

(นายบุรี คำเพ็ญ)

ภคัสกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก การต่ออายุ
ใบอนุญาตร้านขายยา

มี 2 ระบบ ดังนี้

ระบบตรวจสอบ การละเว้นการนำส่งเงิน (รับเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตแต่ไม่ออกใบเสร็จ)

1. เมื่อมีผู้ประกอบการมายื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต หลังจากชำระเงินค่าต่อใบอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกหมายเลขใบเสร็จเลขที่/เล่มที่ ลงในแบบคำขอด้วย
2. มีการสุ่มว่าเลขที่ใบเสร็จที่เขียนในแบบคำขอตรงกับ เลขที่ใบเสร็จในเล่มใบเสร็จรับเงินจริง เป็น ระยะเวลาๆ
3. จากนั้นจะนำไปบันทึกข้อมูลว่า วันที่นี้ ได้มีผู้ประกอบการชื่อนี้ มาชำระเงินเพื่อต่ออายุ โดยบันทึกเป็น ประเภทร้านขายยา เลขที่ใบเสร็จ จำนวนเงิน ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้สะดวกในการเรียงข้อมูล (เจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึกข้อมูลใบเสร็จเป็นคนละคนกับเจ้าหน้าที่ที่ออก ใบเสร็จรับเงิน)
4. จากนั้นนำรายชื่อผู้ที่ชำระเงินไปเทียบกับฐานข้อมูลร้านขายยาที่มีอยู่ ก็จะทราบว่าร้านใดยังไม่ได้ ชำระเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบไปยังผู้ประกอบการได้ว่าได้มาต่ออายุหรือยัง ถ้าผู้ประกอบการแจ้ง ว่าได้มาต่ออายุแล้ว และชำระเงินแล้ว แสดงว่ามีการไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะต้องทำการ สอบสวนต่อไป
(ระบบนี้ยังมีประโยชน์คือ เมื่อใกล้วันที่ 31 ธค. ของแต่ละปี เมื่อทราบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ต่อ อายุจะได้เตือนให้รีบมาต่ออายุ ก่อน 31 ธค เพราะถ้าเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับชำระเกิน กำหนดวันละ 100 บาทอีกด้วย)

ระบบตรวจสอบ การละเว้นการต่ออายุโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

1. จากระบบข้างบน ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องการต่ออายุกับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอใบอนุญาต เพื่อลงนามต่ออายุเป็นคนละคนกัน
2. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รวบรวมใบอนุญาตเสนอลงนามจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า ในใบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตได้มีการลงข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ จำนวนเงินแล้วหรือยัง ถ้าคำขอใดไม่มีรายละเอียดว่าได้ ชำระเงินแล้วจะไม่นำใบอนุญาตนั้นเสนอลงนาม และย้อนกลับไปให้ตรวจสอบใหม่ว่าใบอนุญาตนี้ได้ มีการชำระเงินหรือยัง

